



hãy yêu nhau

* nhạc và lời: TRƯỜNG SA

Introduction

Moderato

① Người hơi yên nhau mà tới, cho nhau cuộc sống, bao nhiêu thăng
② Người hơi có nghe lòng nhớ, bao nhiêu lời hứa, cho nhau chưa
trăm, một ngày le lói, đêm mai chợt tới, biết đâu mà nhớ mà quên nhau
vừa, hồn sâu chan chứa, mệnh mỏng đại dương, ta con thuyền bé mịt mù tâm
thôi. Rồi một ngày đã thấy, con tim rã rời, mơ ước tàn
hơi. Dù một lời trần trối nâng niu môi cười, một chút gì
phai, thôi lá vàng bay, tan tác về đâu, tiếc nhau mà chi, tiếc nhau mà
đây cho biết nồng cay, cho thấy ngày vui, có chàng người yêu, nhớ chàng người



The image shows a musical score for guitar and voice. It consists of ten staves of music. The first staff has two first endings (1. and 2.) marked above it. The lyrics are in Vietnamese and describe a love story. The score includes various musical notations such as notes, rests, and bar lines. The lyrics are:
chi (Người...) yêu? và đến với trái tim say, ánh mắt thơ
ngây, biết mấy thương yêu, hạnh phúc xuống đây. Cuộc đời đó hứa cho
nhau có bao nhiêu! Người hỡi vui lên mà sống, cho nhau ngày
tháng như hoa trên cành, ngày mai cơn bão mệnh mang đời ta, biết đâu đời
có, đời lại hư không! Rồi một ngày ta chết bao nhiêu cũng
thừa. Nước mắt mà chi, gian dối mà chi, khi hỏi lòng ta đóa hoa nào
thơm nở trong tình yêu! (Người...) yêu. Đóa hoa nào thơm nở trong tình
ta. Ôi một loài hoa ngát hương triu mến!

Sheet Hãy yêu nhau, file .PDF

"Người hỡi ! yêu nhau mà tới"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Hãy yêu nhau của tác giả Trường Sa đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Hãy yêu nhau

- Tác giả: Trường Sa

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/2604-hay-yeu-nhau>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com